

## ทุบสถิติสูงสุดในรอบ 15 ปี เด็กกว่า 1.3 หมื่นคน แห่งสอบแข่งขันเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ

นำเสนอเมื่อ : 7 มี.ค. 2568

ทุบสถิติสูงสุดในรอบ 15 ปี เด็กกว่า 1.3 หมื่นคน แห่งสอบแข่งขันเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ “เสมา 2” ชั้นชม โรงเรียนเตรียมการรับมืออย่างดี จัดสอบด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.ให้ลงพื้นที่ที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (ผอ.สพม.กท1) นายบุญยพงศ์ โพธิ์พัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมการตรวจเยี่ยม ณ อาคารอิมแพค ซาเลนเจอร์ 1 และ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดสอบอย่างรัดกุม บนพื้นฐานของความโปร่งใส ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพอใจเป็นพิเศษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำ นอกจากนี้การดำเนินการรับนักเรียนก็เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนด มีการแต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบ ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัคร การเตรียมตัวเข้าสอบเป็นอย่างดี และได้คำนึงถึงความปลอดภัย โดยจัดทีมแพทย์และพยาบาล หองฉุกเฉิน รวมทั้งรถพยาบาล สำหรับคอยให้ความดูแล ช่วยเหลือ กรณีมีเหตุเจ็บป่วยกะทันหัน ทั้งนี้ ขอให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนล้วนมีความสามารถ และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะผ่านการคัดเลือก แต่ด้วยจำนวนนักเรียนที่สามารถรับได้เพียง 1,520 คน จึงอาจทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มองไม่สมหวัง ก็ขออย่าได้ท้อถอย และ สพฐ.ก็มีโรงเรียนเพียงพอสำหรับรองรับนักเรียนทุกคนแน่นอน

ด้าน นายภูธร กล่าวว่า สำหรับการสอบครั้งนี้จะประกาศผลการสอบ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยนักเรียนที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ สามารถเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.4 ในรอบการสอบห้องเรียนปกติได้อีกครั้ง ซึ่งจะมีทั้งโรงเรียนยอดนิยมและโรงเรียนคุณภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ขอให้มั่นใจว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของว่า เลขาธิการ กพฐ. ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในทุกๆระดับชั้น โดยการยกระดับให้โรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตสำหรับนักเรียนทุกคน

ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครั้งนี้ 13,361 คน ซึ่งเป็นสถิติจำนวนผู้สมัครสอบมากที่สุด ในรอบ 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 – 2567) โดยสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ 1,520 คน คิดเป็นอัตราการแข่งขัน 1:8.79 แบ่งเป็น 8 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต รับ 1,000 คน จำนวนผู้สมัคร 9,644 คน อัตราการแข่งขัน 1:9.6 แผนการเรียนภาษา – คณิต รับ 120 คน จำนวนผู้สมัคร 1,226 คน อัตราการแข่งขัน 1:10.2 แผนการเรียนภาษา – ฝรั่งเศส รับ 80 คน

จำนวนผู้สมัคร 422 คน อัตราการแข่งขัน 1:5.2 แผนการเรียนภาษา – เยอรมัน รับ 80 คน จำนวนผู้สมัคร 368 คน อัตราการแข่งขัน 1:4.6 แผนการเรียนภาษา – ญี่ปุ่น รับ 80 คน จำนวนผู้สมัคร 527 คน อัตราการแข่งขัน 1:6.5 แผนการเรียนภาษา – จีน รับ 80 คน จำนวนผู้สมัคร 728 คน อัตราการแข่งขัน 1:9.1 แผนการเรียนภาษา – สเปน รับ 40 คน จำนวนผู้สมัคร 224 คน อัตราการแข่งขัน 1:5.6 และแผนการเรียนภาษา – เกาหลี รับ 40 คน จำนวนผู้สมัคร 222 คน อัตราการแข่งขัน 1:5.5

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 6 มีนาคม 2568](#)